

19 พฤศจิกายน 2557 -- UPDATE:KTIS คาดกำไรสุทธิปี 58 โต 2 หลัก ราคาน้ำตาลสูง-รายได้ โรงไฟฟ้าหนุน

กรุงเทพฯ--19 พ.ย.—รอยเตอร์

บมจ.เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น ผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่อันดับ 3 ของไทย คาดกำไรสุทธิปี 58 เติบโตตัวเลขสองหลักจากปีนี้ หลังราคาน้ำตาลมีแนวโน้มสูงขึ้น รวมถึงการรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าเพิ่ม

"กำไรปีหน้าเรามองว่าโต 2 หลักแน่นอน แต่จะเท่าไรบอกไม่ได้ เพราะปีหน้าเราจะรับรู้โรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรงเข้ามา ในขณะที่ราคาน้ำตาลก็มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น" นายณัฐบัญญัติ ศิริวิริยะกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจชีวพลังงานและผลิตภัณฑ์ของ KTIS กล่าวกับผู้สื่อข่าว

เขาคาดว่า ราคาน้ำตาลในปีหน้ามีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้น คาดว่าราคาเฉลี่ยจะอยู่ที่ 17.5-18.0 เซนต์/ปอนด์ จากปีนี้เฉลี่ย 17 เซนต์/ปอนด์ ขณะที่ปริมาณน้ำตาลในฤดูการผลิตหน้า จะได้รับผลกระทบจากปริมาณอ้อยที่ลดลง โดยเฉพาะในไทยที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง เชื่อว่าปริมาณอ้อยที่จะปลูกได้ในปีหน้าจะอยู่ที่ประมาณ 95 ล้านตัน ซึ่งต่ำกว่าปีนี้ซึ่งอยู่ที่ประมาณ 100 ล้านตัน

นายณัฐบัญญัติ กล่าวอีกว่า ประเทศไทย เป็นผู้ผลิตน้ำตาลทรายรายใหญ่ของโลก ดังนั้น จึงเชื่อว่าปริมาณอ้อยที่ลดลง จะส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลกให้ปรับตัวสูงขึ้น

ส่วนธุรกิจโรงไฟฟ้า เขากล่าวว่า ในครึ่งปีแรกของปี 58 บริษัทจะทยอยรับรู้รายได้จากโรงไฟฟ้าใหม่ 2 โรง ในช่วงปลายไตรมาส 1/58 และปลายไตรมาส 2/58 ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกำไรสูงขึ้น รวมถึงบริษัท มีแผนจะเก็บสต็อกอ้อยเพิ่มขึ้น เพื่อนำมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้าให้ได้ 10 เดือน จากเดิมที่ได้ประมาณ 8 เดือน

สำหรับงบลงทุนในปีหน้า ตั้งไว้ประมาณ 2.4 พันล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนโรงไฟฟ้า และลงทุนในโครงการโรงงานผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์

เขา กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทรอความชัดเจน เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลในการเพิ่มพื้นที่เพาะปลูกอ้อย และลดพื้นที่ปลูกข้าว จึงค่อยตัดสินใจสร้างโรงงานใหม่ แต่เชื่อว่ารัฐต้องการให้มีพื้นที่ปลูกอ้อยให้ได้ 186 ล้านตันอ้อย จากพื้นที่ที่มีในปัจจุบันที่สามารถปลูกได้ 100 ล้านตันอ้อย ซึ่งจะทำให้ความต้องการโรงหีบน้ำตาลเพิ่มสูงขึ้นเป็นจำนวนมาก

นายณัฐบัญญัติ กล่าวในเอกสารเผยแพร่ว่า กลุ่ม KTIS มีแนวทางในการขยายงานหลายด้าน ทั้งสายธุรกิจน้ำตาล และสายธุรกิจชีวพลังงาน โดยในสายธุรกิจน้ำตาลนั้น มีโครงการผลิตน้ำเชื่อม (Liquid Sucrose) และโครงการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ (Super Refined Sugar) ที่บริเวณโรงงานน้ำตาลของบริษัท จ.นครสวรรค์ ใช้เงินลงทุนประมาณ 980 ล้านบาท มีกำลังการผลิตน้ำเชื่อม 400 ตันต่อวัน และกำลังการผลิตน้ำตาลทรายขาวบริสุทธิ์พิเศษ 500 ตันต่อวัน คาดว่าจะสามารถติดตั้งเครื่องจักรแล้วเสร็จ และเริ่มผลิตน้ำเชื่อม ออกจำหน่ายได้ในช่วงกลางปี 58

ในสายธุรกิจชีวพลังงาน ก็ได้มีการก่อสร้างโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงชีวมวลอีก 2 โรง กำลังการผลิตโรงละ 50 เมกะวัตต์ รวมเป็น 100 เมกะวัตต์ โดยทั้ง 2 แห่งจะอยู่ในพื้นที่ติดกับโรงงานน้ำตาลที่ จ.อุตรดิตถ์ และที่ จ.นครสวรรค์ จึงไม่มีปัญหาเรื่องของเชื้อเพลิงชานอ้อยที่จะนำมาใช้ผลิตไฟฟ้า โดยใช้เงินลงทุนประมาณโรงละ 960 ล้านบาท

บริษัทยังมีโครงการผลิตปุ๋ยชีวภาพ ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้ใช้ปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพดีในราคาที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาคุณภาพอ้อยอีกด้วย --จบ--